

Số : 48 /BC-TA

Yên Thế, ngày 01 tháng 7 năm 2016

## **BÁO CÁO**

**của Tòa án nhân dân huyện Yên Thế về kết quả công tác  
6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016**  
(Trình tại Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI)

Thực hiện Luật Tổ chức Toà án nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI; Toà án nhân dân huyện Yên Thế báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2016 như sau:

### **A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

#### **I. Kết quả thụ lý, giải quyết các loại án**

Sáu tháng đầu năm, Tòa án huyện Yên Thế thụ lý 258 vụ án. Đã giải quyết 200 vụ, đạt tỷ lệ giải quyết 77,5%, còn lại 58 vụ. Kết quả cụ thể như sau:

#### **1. Án hình sự**

Tòa án thụ lý 22 vụ/ 42 bị cáo (so với cùng kỳ năm 2015, giảm 14 bị cáo). Đã giải quyết 19 vụ/ 39 bị cáo (trong đó: Xét xử 18 vụ/38 bị cáo, đình chỉ xét xử 01 vụ /01 bị cáo), tỷ lệ giải quyết đạt 86,4% về số vụ và 93% về số bị cáo. Còn lại 03 vụ/03 bị cáo.

Kết quả xét xử: Phạt tù giam: 19 bị cáo, phạt tù cho hưởng án treo: 04 bị cáo, miễn trách nhiệm hình sự: 15 bị cáo<sup>(1)</sup>.

Án kháng cáo, kháng nghị chuyển TAND tỉnh 02 vụ/ 05 bị cáo (trong đó kháng nghị 0 vụ/ 0 bị cáo, kháng cáo 02 vụ/ 05 bị cáo). Hiện chưa có kết quả giải quyết.

Các vụ án đã xét xử không có vụ án nào Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Liên ngành công an - Viện kiểm sát - Tòa án đã xác định được 03 vụ án trọng điểm, 01 vụ án rút gọn. Trong kỳ, Tòa án huyện đã tổ chức xét xử lưu động 11 phiên tòa nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

#### **2. Án dân sự, hôn nhân - gia đình và kinh doanh thương mại**

Tòa án huyện thụ lý 208 vụ, việc. So với cùng kỳ năm 2015, tăng 22 vụ, việc. Đã giải quyết 153 vụ, việc, đạt tỷ lệ 73,6%. Còn lại 55 vụ, việc hiện đang giải quyết.

Kết quả các vụ, việc đã giải quyết: xét xử, mở phiên họp 28 vụ, việc; công nhận sự thỏa thuận 108 vụ; đình chỉ 13 vụ, tạm đình chỉ 04 vụ<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Các trường hợp Tòa án miễn trách nhiệm hình sự và đình chỉ xét xử là các trường hợp bị cáo bị truy tố về tội Đánh bạc, tại giai đoạn xét xử do chính sách pháp luật hình sự có thay đổi nên Tòa án ra quyết định đình chỉ xét xử đối với bị cáo trước khi mở phiên tòa và tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo tại phiên tòa.

<sup>(2)</sup> Các trường hợp đình chỉ là do người khởi kiện rút đơn khởi kiện. Tạm đình chỉ do đương sự xin tạm đình chỉ chờ kết quả giải quyết đơn liên quan đến vụ án của cơ quan có thẩm quyền và để hoàn thiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất tại UBND cấp xã.

Không có vụ án nào có kháng nghị, có 04 vụ án kháng cáo, kết quả giải quyết: y án 01 vụ, chưa có kết quả giải quyết 03 vụ, không có vụ án nào bị cấp phúc thẩm hủy, sửa.

### **3. Án hành chính**

Tòa án huyện thụ lý 02 việc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc. So với cùng kỳ năm 2015 tăng 02 việc. Đã giải quyết 02 việc, đạt tỷ lệ 100 %. Không có việc nào bị kháng cáo, kháng nghị.

### **4. Đánh giá về công tác giải quyết các loại án**

Nhìn chung, các vụ án đều được giải quyết trong thời hạn luật định và tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật. Chất lượng giải quyết các loại án được đảm bảo theo yêu cầu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 37/2012/QH13 và Nghị quyết 111/2015/QH13 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án. Việc tranh tụng tại phiên tòa được thực hiện theo Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị và Hiến pháp năm 2013<sup>(1)</sup>.

\* Đối với công tác giải quyết án hình sự: Các quyết định, bản án đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và không có trường hợp nào kết án oan người vô tội. Quá trình giải quyết án hình sự, Tòa án huyện đã phối hợp với các cơ quan tư pháp xác định, giải quyết 03 vụ án trọng điểm; tổ chức đưa 11 vụ án đi xét xử lưu động. Qua đây, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với nhân dân tại địa phương, góp phần ngăn ngừa, phòng chống tội phạm và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đối với án tham nhũng Tòa án không thụ lý, xét xử vụ án nào.

\* Đối với công tác giải quyết các loại án Dân sự, Hôn nhân gia đình, Hành chính, Kinh tế, Lao động. Quá trình giải quyết án thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự, Hành chính. Tiến độ giải quyết án được đẩy mạnh (các vụ án đã giải quyết tăng 7% so với cùng kỳ năm 2015), chất lượng giải quyết án được nâng lên (không có vụ án nào bị cấp phúc thẩm hủy, sửa). Công tác hòa giải được Tòa án chú trọng (số vụ hòa giải thành 108 vụ/153 vụ, việc đã giải quyết, chiếm tỷ lệ 70,6%). Thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp liên ngành như: Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết các vụ việc hành chính, dân sự, kinh doanh thương mại, nhờ đó các vụ việc hành chính, dân sự, kinh doanh thương mại được giải quyết dứt điểm, đảm bảo thời hạn cũng như các quy định của pháp luật, không có vụ việc nào khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

*\* Đánh giá về nguyên nhân tăng, giảm một số loại án:*

- So với cùng kỳ năm 2015 án Hình sự thụ lý không tăng về số vụ và giảm 14 bị cáo (trong đó giảm 08 bị cáo phạm tội Đánh bạc, 02 bị cáo phạm tội về ma túy, 4

<sup>(1)</sup> Để nâng cao hoạt động tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án đã phối hợp với Viện kiểm sát tổ chức 07 phiên tòa rút kinh nghiệm về công tác xét xử các loại án cho Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân và Thư ký. Cụ thể: Hình sự 03 vụ; Dân sự 04 vụ (trong đó có 01 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến).

bị cáo phạm tội khác), nguyên nhân giảm án thụ lý là do chính sách pháp luật hình sự có thay đổi: Công văn 234/TANDTC ngày 17/9/2014 quy định về giám định hàm lượng của các chất ma túy; Bộ luật hình sự năm 2015 quy định nâng mức khởi tố đối với số tiền hoặc hiện vật sử dụng để đánh bạc tại khoản 1 Điều 321 là 5.000.000đ (trước đây là 2.000.000đ), do đó số bị can bị truy tố giảm, số bị cáo bị xét xử tại Tòa án cũng giảm. Bên cạnh đó hiệu quả từ công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, nhất là thông qua các phiên tòa xét xử lưu động các tội phạm về ma túy, về đánh bạc cũng góp phần tích cực giảm tình hình tội phạm trong 6 tháng đầu năm.

- Án hành chính tăng 200% so với cùng kỳ năm 2015 do có sự mở rộng về thẩm quyền của Tòa án trong việc quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

- Đối với loại án dân sự tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2015 là do sự phát triển của nền kinh tế thị trường nảy sinh nhiều mối quan hệ dân sự phức tạp dẫn đến mâu thuẫn, bất đồng và phát sinh tranh chấp; hơn nữa trong những năm gần đây các tranh chấp đất đai có xu hướng ngày càng gia tăng và phức tạp, điển hình như tranh chấp đất giữa công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế và các hộ dân ở xã Canh Nậu, xã Tam Hiệp... Trong quan hệ hôn nhân gia đình cũng biểu hiện nhiều mâu thuẫn và phức tạp: các nguyên nhân mâu thuẫn về kinh tế, nguyên nhân bạo lực gia đình, cờ bạc, rượu chè, ngoại tình... ngày càng tăng dẫn đến số lượng án thụ lý tăng.

## **II. Các công tác khác**

### **1. Thi hành án hình sự**

Tổng số bị án phải ra quyết định thi hành án của Tòa án: 48 bị án. Đã ra quyết định thi hành án 48 bị án; đã thi hành 45 bị án, còn lại 03 bị án chưa thi hành (trong đó: Hoãn thi hành án 02 bị án<sup>(1)</sup>; 01 bị án trốn thi hành án đã truy nã).

### **2. Công tác xét miễn giảm thi hành án dân sự**

Toà án huyện thụ lý 26 việc xét miễn giảm thi hành án dân sự, đã ra quyết định miễn giảm thi hành án dân sự 26 việc, đạt tỷ lệ 100%. Các Quyết định đã ban hành không có trường hợp nào có kháng cáo, kháng nghị.

### **3. Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo**

Trong kỳ, Tòa án thụ lý 01 đơn. Đã giải quyết xong 01 đơn do người khiếu nại, tố cáo tự nguyện rút đơn và Tòa án đã đình chỉ giải quyết đơn theo đúng quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo. Đơn vị không có trường hợp khiếu nại, tố cáo vượt cấp, khiếu nại tố cáo kéo dài.

### **4. Công tác xây dựng ngành**

*Về công tác lãnh đạo:* Ngay từ đầu năm Tòa án đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016, đề ra các biện pháp triển khai thực hiện. Ban hành các quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị và các quy chế phối hợp liên ngành. Chi bộ Tòa án lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đơn vị tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ và

---

<sup>(1)</sup> Hai trường hợp được hoãn thi hành án là do các bị án đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, được hoãn theo quy định của pháp luật.

nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Thực hiện chỉ đạo của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang về cải tiến phương thức chỉ đạo, điều hành ở các đơn vị, Tòa án huyện đã thực hiện việc phân công, phân cấp hợp lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm công tác đối với từng cá nhân trong đơn vị, bảo đảm cho Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và tuân theo pháp luật trong giải quyết, xét xử các loại vụ án. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án; tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án.

*Về công tác cán bộ:* Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sử dụng cán bộ công chức theo quy định, kết hợp việc bố trí vị trí công việc hợp lý với việc kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chú trọng đảm bảo quyền lợi và các chế độ để cán bộ trong đơn vị an tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đơn vị cũng đã xây dựng Đề án vị trí việc làm trình Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang, Tòa án nhân dân Tối cao xem xét.

Bên cạnh đó, Tòa án huyện đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chuẩn bị công tác bầu Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham gia tích cực các đợt tập huấn trực tuyến về việc triển khai thực hiện Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Luật Tố tụng Hành chính do Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức.

### **III. Đánh giá chung**

**1. Ưu điểm:** Sáu tháng đầu năm 2016, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án được triển khai thực hiện có hiệu quả và tiếp tục có chuyển biến tích cực. Hoạt động xét xử hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, không có vụ án nào bị hủy sửa, các bản án đã tuyên đều rõ ràng, không gây khó khăn cho công tác thi hành án và đúng quy định của pháp luật góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Các nhiệm vụ cải cách tư pháp được triển khai thực hiện có hiệu quả theo Hiến pháp 2013 và định hướng tại Nghị quyết số 49/NQ-TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt công tác xây dựng ngành, công tác thi hành án hình sự, công tác miễn giảm thi hành án dân sự.

#### **2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

Tỷ lệ giải quyết các loại án tuy đã tăng so với cùng kỳ năm 2015 nhưng còn chưa cao (77,5%).

*\*. Nguyên nhân khách quan:*

Tình hình tội phạm tuy không tăng về số vụ, giảm về số bị cáo nhưng vẫn diễn biến phức tạp, các tranh chấp dân sự có chiều hướng gia tăng về số lượng và phức tạp về tính chất; thẩm quyền của Tòa án tiếp tục được mở rộng, có nhiều thay đổi về chính sách pháp luật (như pháp luật Hình sự, Dân sự, Hành chính...), khiến đơn vị bước đầu gặp khó khăn trong giải quyết án do một số văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật chưa đồng bộ, chưa rõ ràng, còn bất cập nhưng chưa có hướng dẫn kịp thời

dẫn đến quá trình thực hiện gặp vướng mắc, nhận thức, đánh giá áp dụng pháp luật khác nhau.

Một số vụ án có tính chất phức tạp, quá trình giải quyết đương sự không hợp tác, cung cấp tài liệu, chứng cứ của đương sự còn chậm gây khó khăn cho Tòa án trong việc thu thập chứng cứ để giải quyết vụ án.

Biên chế cán bộ còn thiếu trong khi số lượng thụ lý một số loại án tăng nhiều.

\*. *Nguyên nhân chủ quan*: Còn có Thẩm phán, Thư ký cập nhật các văn bản pháp luật và hướng dẫn áp dụng pháp luật mới còn chưa kịp thời. Công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan có lúc, có việc chưa được chặt chẽ.

## **B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016**

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo.

2. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, phân đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2016 đã đề ra, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân.

3. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh triển khai có hiệu quả việc cập nhật, nghiên cứu các văn bản, chính sách pháp luật tới từng cán bộ, công chức trong đơn vị.

4. Thực hiện tốt việc tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016 và các nội dung công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang và địa phương phát động.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Tòa án nhân dân huyện rất mong trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp và sự giám sát chặt chẽ của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện để Tòa án hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình./.

### **Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Ban pháp chế HĐND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các Đ/c lãnh đạo TAND huyện;
- Lưu VP.

đề b/c



**Nguyễn Ngọc Chung**

**TOÀ ÁN ND HUYỆN YÊN THẾ**  
**TỈNH BẮC GIANG**

**Phụ lục thống kê**  
**Kết quả công tác xét xử các loại án**  
**của TAND Huyện 6 tháng đầu năm 2016**

ST T	Loại án	6 tháng đầu năm 2015	6 tháng đầu năm 2016	Tỷ lệ so sánh	Tỷ lệ gq (%vụ)
	<b>Tổng thụ lý các loại án</b>	<b>211</b>	<b>258</b>	+22,2%	
	<b>Tổng giải quyết</b>	<b>160</b>	<b>200</b>	+24,3%	77,5%
<b>I</b>	<b>Hình sự</b>				
	Tổng thụ lý (vụ/bị cáo)	22/56	22/42	0% vụ -25% bc	
	Tổng giải quyết (vụ/bị cáo)	17/24	19/39	+11,7 % vụ +62,5% bc	81,9%
<b>II</b>	<b>Dân sự + HNGĐ</b>				
	Tổng thụ lý (vụ)	189	208	+ 10,1%	
	Tổng giải quyết (vụ)	143	153	+7%	73,6%
<b>III</b>	<b>Hành chính</b>				
	Thụ lý	0	2	200%	
	Giải quyết	0	2	200%	100%
<b>IV</b>	<b>Xét miễn giảm THADS</b>				
	Thụ lý (việc)	0	26	+2600%	
	Giải quyết (việc)	0	26	+2600%	100%